

ประจำวันที 18-24 มกราคม 2560

**พาณิชย์ เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือขยายตลาดข้าวในจีน เชื้อปีนี้ข้าวไทยยังครองตลาด**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผย ว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนเมืองกวางโจว และเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค.60 โดยได้เข้าพบหารือกับหน่วยงาน China Inspection and Quarantine (CIQ) เมืองเซินเจิ้น พบว่าข้าวที่นำเข้ามาผ่านด่านศุลกากรเซินเจิ้นมีทั้งข้าวจากไทย เวียดนาม กัมพูชา และปากีสถาน โดยเป็นการนำเข้าจากไทยมากที่สุดประมาณ 3.5 แสนตัน หรือคิด 27% ของการนำเข้าจากไทยทั้งหมดของจีน

"เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้รับทราบว่า ข้าวไทยมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวนำเข้าจากไทย หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที" รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าว

นอกจากนี้ คณะฯ ได้พบปะหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในมณฑลกวางตุ้ง โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางในการส่งเสริมและขยายการค้าข้าวไทยในจีน และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ ปี 2559 โดยกลุ่มผู้นำเข้าชาวจีนจะช่วยเผยแพร่ให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รับทราบต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวหอมไทย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมั่นใจว่ามาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกับผู้บริโภคชาวจีนในวงกว้าง

รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้เสนอแนะให้ผู้นำเข้าข้าวชาวจีนรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมหรือชมรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-จีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว THAI HOM MALI RICE IMPORTERS CLUB ของกลุ่มผู้นำเข้าข้าวเมืองเซินเจิ้น โดยการจัดตั้ง Club ดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิกผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นกว่า 10 ราย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและถือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวของทั้งสองประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการรวมกลุ่มผู้นำเข้าข้าวชาวจีนในลักษณะเช่นนี้ในแต่ละเมืองทั่วทั้งประเทศจีนต่อไป

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้นำป้ายโฆษณาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 ของโลกในงานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 8 มอบแก่ผู้บริหารตลาดค้าส่งธัญพืชซานเหยียนเฉียว เมืองกวางโจว ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งธัญพืชขนาดใหญ่ เพื่อแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของตลาดได้รับทราบ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวของไทยและช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า ส่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนถือเป็นตลาดข้าวประจำที่สำคัญของไทย โดยในแต่ละปีนำเข้าข้าวจากทั่วโลกประมาณ 3 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) จีนนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 8.87

แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 6.27% โดยคาดว่าในปี 2560 ชาวไทยจะยังคงครองตลาดข้าวในจีนเช่นที่ผ่านมา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **ประจัน วางกรอบแก้ปัญหาข้าวครบวงจร 8 ด้าน เตรียมประกาศพื้นที่ปลูกข้าว 28 ก.พ.**

พล.อ.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องข้าวในทุกด้าน

โดยที่ประชุมฯได้เห็นชอบวางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว เพื่อสร้างความสมดุลอุปทานการผลิตใหม่ 2.ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนนาข้าวคุณภาพต่ำและเพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม 3.การสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 4.รณรงค์และโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยบริโภคข้าวมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการผลิตและตลาดข้าวเชิงรุก 5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 6.ใช้นวัตกรรมช่วยต่อเติมห่วงโซ่อุปทานเป็นห่วงโซ่คุณค่า 7.การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยปรับเปลี่ยนการผลิต และ 8.การพัฒนาข้าวคุณภาพข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวในเขตพื้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องพิจารณาเพิ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างครบวงจรต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯได้มอบหมายให้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประจำจังหวัด เข้ามาช่วยในการกำหนดพื้นที่ในการปลูกข้าวตามศักยภาพ โดยต้องสรุปก่อน 20 ม.ค.60 และนำมาวิเคราะห์ก่อนประกาศพื้นที่ปลูกข้าว 28 ก.พ.60

สำหรับยุทธศาสตร์การทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้มีการปลูกพืชทดแทน เช่น ถั่วเขียว / ถั่วเหลือง และทำปศุสัตว์ โดยตั้งเป้าภายใน 5-20 ปี จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก 6 ล้านไร่โดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไป และจะมีมาตรการลดรอบการปลูกข้าวนาปรังให้เหลือเพียงรอบเดียว ด้วยการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร โดยจะมีการนัดประชุมหารือกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรอีกครั้ง ในวันที่ 23 ม.ค.เพื่อหาข้อยุติของปริมาณข้าวที่ประเทศต้องการในปี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **‘ประยุทธ์’ สั่ง 1 ปีไล่สต็อกข้าว 8 ล้านตัน เช็ตซีโร่ระบบ**

การประชุมคณะกรรมการ นโยบายบริหารจัดการข้าว(นบข.)เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการข้าวในสต็อก 8.01 ล้านตัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมา

ทั้งนี้ การระบายสต็อกข้าวคือหนึ่งใน“วาระ” ที่ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะ1. สต็อกข้าวมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลขณะที่มูลค่าข้าวต่ำลงตามคุณภาพที่เสื่อมลง 2.สต็อกข้าวที่เก็บไว้มีผลทางจิตวิทยาต่อราคาข้าวในตลาด และ 3. มาจากเหตุผลทางการเมืองเพราะสต็อกข้าวเป็นผลพวงจากนโยบายรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสต็อกข้าว 8.01 ล้านตันตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอต่อ นบข. นั้นหนึ่งคือปฏิบัติการไล่สต็อกข้าวครั้งสุดท้ายของรัฐบาล ดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แถลงภายหลัง นบข. มีมติว่า ตามแผนจะแบ่งสต็อกข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ข้าวผ่านมาตรฐาน มีข้าวไม่ผ่านมาตรฐานปนอยู่

เล็กน้อย ปริมาณ 3.01 ล้านตัน กลุ่มนี้เปิดระบายผ่านช่องทางปกติ 2 . ข้าวที่มีข้าวต่ำกว่ามาตรฐานปนอยู่มาก แต่อายุการเก็บไม่เกิน 5 ปี ปริมาณ 3.15 ล้านตัน ระบายให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือ แปรรูป 3. ข้าวเสื่อม ข้าวผิวดิน ผิดมาตรฐาน ไม่สามารถนำไปบริโภคทั้งคนและสัตว์ ปริมาณ 1.85 ล้านตัน ระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการดูแล สต็อกข้าวที่สูงถึงเดือน 504 ล้านบาทต่อเดือน(เฉลี่ย 17 ล้านบาทต่อวัน)คือเหตุผลที่ต้องเร่งระบายสต็อกข้าวในครั้งนี้ เธอยังย้ำด้วยว่า การระบายจะพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาด

แม้ปฏิบัติการโล่สต็อกข้าวของรัฐบาลครั้งนี้มีแนวทางชัดเจน แต่กระทรวงพาณิชย์จะสามารถจัดการไม่ให้กระทบกับราคาข้าวในตลาดได้จริงหรือไม่ ? อย่างที่ทราบกันราคาข้าวอยู่ในภาวะอ่อนตัวต่อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปัจจุบันจากแรงกดดันของ สต็อกข้าวโลกและ ผลผลิตข้าวไทยพุ่งทะลุเป้าหมาย อีกทั้งสต็อกข้าวปีนี้อยู่ในภาวะล้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลระบุว่า ผลผลิตข้าวโลกปี 2560 จะมีปริมาณ 481 ล้านตัน (ปี 2559 ปริมาณ 472 ล้านตัน) และสต็อกข้าวโลกจะเพิ่มเป็น 120 ล้านตัน จาก 116 ล้านตันในปี 2559 ที่ผ่านมา สต็อกข้าวที่ล้นโลกคือปัจจัยกดราคาข้าวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ภาพรวมของตลาดข้าว ณ เวลาคือ เส้นอุปทานที่อยู่เหนืออุปสงค์จึงไม่เอื้อให้ราคาข้าวในตลาดขยับขึ้นแต่อย่างใด

ต่อประเด็นนี้ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรีผู้ส่งออกข้าวไทย มีมุมมองต่างออกไปว่า สต็อกข้าวที่เหลือ 3.01 ล้านตันที่บริโภคได้ (กลุ่มหนึ่งข้าวผ่านมาตรฐานสามารถบริโภคได้) ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป สามารถจัดการได้ตามปกติ (กลไกตลาด) มีตลาดรองรับอยู่แล้ว “ไม่ใช่เป็นปัญหาอีกต่อไป” เขาย้ำและยืนยันด้วยว่าสต็อกข้าวโลกจะไม่ส่งผลต่อราคาข้าวที่จะมีการประมูล ส่วนการเคาะราคาควรอยู่ระดับใดนั้น เจริญ บอกว่าเป็นไปตามกลไกปกติ เหมือนที่เคยทำกันมา คือตลาดมันแน่นอยู่แล้ว ทั้งนี้ เขาสนับสนุน แผนการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาล และเห็นด้วยการตัดขายข้าวกลุ่ม 3. (ขายให้โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น) หลังจากนั้นตนเชื่อว่าสถานการณ์ราคาข้าวจะกลับมาเป็นปกติ

เช่นเดียวกับ ระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย มองว่าการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลครั้งนี้จะทำให้ราคาข้าวดีขึ้น เพราะอุปทานการสะสมที่ค้างสต็อกหมดไป วงจรข้าวใหม่ที่ผลิตได้แต่ละรอบการผลิต ซึ่งเกินความต้องการบริโภคในประเทศอยู่แล้ว อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเรื่องภาพลักษณ์คุณภาพข้าว เขาเชื่อว่า หากสต็อกข้าว(รัฐบาล)หมดไป จะทำให้ราคาข้าวล้นไหล กลับสู่วงจรตลาดได้อย่างปกติไม่แรงกดดันใดๆ และจะส่งผลให้การกำหนดราคาข้าวดีขึ้น

ด้านสมพร อัครวิลาสินท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ แสดงความเห็นสนับสนุนแผนการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลครั้งนี้เช่นกัน สมพร มั่นใจสต็อกข้าวที่ระบายมีสต็อกที่สามารถบริโภคได้เพียง 3.01 ล้านตันเท่านั้นจะมีผลกระทบต่อตลาดและราคา)น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย เพราะราคาข้าวได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และข้าวที่ออกสู่ตลาดก็อยู่ในมือโรงสี และพ่อค้าข้าว ซึ่งเป็นราคาที่ตลาดรับรู้หมดแล้ว เขาชี้ว่าการเร่งระบาย(สต็อก) จะทำให้ข้อมูลสต็อกข้าวที่โชว์ต่างประเทศ ถูกยกระดับราคาสูงขึ้น เพราะข้าวดีมีเพียง 3.01 ล้านตันเท่านั้น นักวิชาการผู้นี้เชื่อว่าการเร่งระบายสต็อกจะช่วยยกระดับราคาข้าวทำให้ ราคาข้าวในฤดูกาลหน้าปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดีแม้ สุ่มเสียงจากผู้มีส่วนได้เสียมองมุมมองต่อแผนการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลครั้งนี้ และวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว ออกมาย้ำ

ก่อนหน้านี้ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเนื่องจากยังไม่มีข้าวใหม่เข้ามา แต่ถ้าดูข้อมูลการระบาย สต็อกย้อนหลังแล้ว เป้าหมายในการระบายข้าวแบบยกสต็อก 8.01 ล้านตันให้หมดภายในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

ทั้งนี้นับแต่รัฐบาลเริ่มระบายสต็อกข้าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2559 หรือ 2 ปี โดยประมาณรัฐบาลเปิดประมูลเพื่อระบายสต็อกข้าวไปแล้ว 23 ครั้ง คิดเป็นปริมาณ 8.4 ล้านตัน (รวมข้าวทั่วไป ข้าวอุตสาหกรรม และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ) มูลค่า 8.72 ล้านบาท ถ้ารัฐบาลจะระบายสต็อกข้าวในปริมาณใกล้เคียงกันแต่ใช้เวลาเพียง 1 ปี โดยคาดว่าจะการประมูลครั้งแรกจะเริ่มภายในไตรมาสแรกปีนี้ จะต้องมีการ พิเศษสุดๆจริงๆ ที่สามารถเพิ่มปริมาณการระบายในสัดส่วนเท่ากับการระบายในช่วงก่อนหน้านี้แต่ใช้นเวลาน้อยกว่าถึง เท่าตัว

แน่นอนในสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องเร่งการขายในระยะเวลาจำกัด แม้ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดมองว่าจะไม่กระทบกับราคาข้าวมากนัก โดยยกเหตุผลว่า ราคาข้าวได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ราคาข้าวที่จะได้จากการประมูลย่อมไม่ต่างไปจาก ราคาสินค้าที่ร้านค้าขายเลหลังก่อนปิดกิจการแต่อย่างใดซึ่งอาจถูกนำไปขายผลโดยฝ่ายการเมือง ตรงกันข้าม

กระนั้นก็ตามถึงไม่สามารถคาดหวังรายได้จากการประมูลมากนัก แต่ถ้าหักกลบระหว่างส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ อาทิ แลกกับการลดภาระในการดูแลรักษาซึ่งมีต้นทุนมหาศาล และส่งผลทางจิตวิทยาต่อตลาดข้าวไทย อีกทั้ง ในมุมมองการเมืองการจัดการสต็อกข้าวซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาลก่อน นอกจากทำให้กลไกตลาดข้าวกลับเข้าที่เข้าทางแล้ว ย่อมถือเป็นชัยชนะทางการเมืองของรัฐบาล ปฏิบัติการโลละสต็อกข้าวตามคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ธนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ย่อมส่งผลดีมากกว่าเสียต่อรัฐบาล

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### **รื้อเกณฑ์ประกันคุ้มครองข้าวนาปีปรับฤดูเพาะปลูก**

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการทบทวนโครงการประกันภัยข้าวนาปีใหม่ ทั้งเรื่องของค่าเบี้ยประกันภัย วงเงินความ คุ้มครองต่อไร่ และพื้นที่ทำประกันภัย เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันในฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

"เราได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย สศค.มอบหมายสมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณาเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยและวงเงินความคุ้มครองใหม่ เพื่อดูว่าสามารถปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่ แต่ไม่ได้ชี้ว่าจะต้องลดต่ำกว่าไร่ละ 100 บาท หรือ ความคุ้มครองต้องเพิ่มขึ้นกว่าไร่ละ 1,100 บาท" แหล่งข่าว เปิดเผย

นอกจากนี้ ทาง สศค.ยังมอบหมาย ธ.ก.ส.ประมาณการพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มีความเป็นไปได้ในการทำประกันภัยข้าวนาปีในปี 2560 เพราะไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศกว่า 56 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันมีการทำประกันภัย 27 ล้านไร่ คิดเป็น 48% ที่ทำประกันภัยข้าวนาปี โดยเริ่มจากเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. แต่หากขยายไปยังฐานเกษตรกรที่ปลอดหนี้ก็อาจจะมีจำนวนพื้นที่ข้าวนาปีเข้าสู่การทำประกันภัยมากขึ้น

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง ท่ามกลางภาวะการค้าที่เสถียร เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ตลาดมักจะชะลอลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี อ่อนตัวลงจากระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 5.58 ล้านไร่ ลดลง 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 และคาดว่าปริมาณข้าวทั้งประเทศในปี 2559 มีประมาณ 43.6 ล้านตัน ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับปี 2558 ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 48.75 ล้านไร่ ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยประมาณ 896 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับปี 2558

นาย Lam Anh Tuan ผู้อำนวยการบริษัทอาหาร Thinh Phat จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2559 ปริมาณข้าวที่มีมากกว่าความต้องการบริโภค และราคาข้าวในตลาดเวียดนามอยู่ระดับสูง ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทฯ ขายข้าวไปต่างประเทศไม่ได้ ด้านนาย Nguyen Thanh Long ผู้อำนวยการของบริษัทส่งออกข้าว Gao Viet ซึ่งเป็นบริษัทที่รักษาปริมาณและมูลค่าส่งออกข้าวในปี 2559 ได้คงที่ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้าวคุณภาพ จึงสามารถรักษาเสถียรภาพของการส่งออกข้าวเข้าตลาดยุโรปและรัสเซียได้ ขณะที่นาย Huynh The Nang ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) เห็นว่าเวียดนามต้องจำกัดปริมาณส่งออกข้าวใหม่ โดยในปี 2563 เวียดนามควรลดการส่งออกลงให้เหลือ 2-3 ล้านตันต่อปี และขยายพื้นที่ปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี เพื่อรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่

แหล่งข่าวออนไลน์ plo.vn อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ น.นครโฮจิมินห์ เสริมว่านอกจากการส่งออกที่ลดลงอย่างมากแล้ว ข้าวเวียดนามยังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับข้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวที่ลักลอบนำเข้ามาจากกัมพูชาและไทยที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 รัฐบาลเวียดนามออกคำตัดสินเลขที่ 107/NQ-CP ว่าด้วยการต่ออายุสัญญาการค้าข้าวระหว่างรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลฟิลิปปินส์ด้วยแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการปรับปรุงร่างเพื่อส่งให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต่อไป

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ได้ลงนามคำสั่งที่ 17/QĐ-BCT เพื่อยกเลิกคำสั่งที่ 6139/QĐ-BCT โดยยกเลิกมาตรการที่จำกัดจำนวนผู้ประกอบการที่อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้ไม่เกิน 150 ราย และจังหวัดที่ได้ยุ่งฉางเก็บและสีข้าวไม่เกิน 20 จังหวัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวของเวียดนามและไม่สอดคล้องกับกฎหมายการลงทุนปี 2557

ที่มา Oryza.com

## เมียนมาร์

นาย U Ye Min Aung เลขาธิการสหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (secretary-general of the Myanmar Rice Federation) ระบุว่า การส่งออกข้าวในปีงบประมาณนี้ (2016/17) มีปริมาณลดลงเพราะประเทศจีนนำเข้าข้าวลดลง และผลผลิตในประเทศได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยคาดว่าในปีงบประมาณนี้ เมียนมาร์จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 1.3 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2015/16

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2559 เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 800,000 ตัน ซึ่งตลาดที่สำคัญ ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป และประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก ในขณะที่เดียวกันเมียนมาร์ก็กำลังพยายามที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศศรีลังกาซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนข้าวจากสภาพอากาศแปรปรวน

ที่มา Oryza.com

## **ลาว**

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสปป.ลาว เปิดเผยว่า จีนได้ตกลงซื้อข้าวออแกนิกจาก สปป.ลาว จำนวน 20,000 ตันต่อปี โดยห้ามเจือปนข้าวที่ไม่ใช่ออแกนิก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาข้าวเหนียวและข้าวธรรมดาประมาณ 4,000 ตัน ได้ส่งไปจีนแล้วตามข้อตกลงการซื้อขายข้าวระหว่างจีน-สปป.ลาว ฉบับเดิมที่กำหนดว่าจีนจะรับซื้อ 8,000 ตันต่อปี และต่อมาจีนได้อนุมัติการซื้อข้าวจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้นจาก 8,000 ตัน เป็น 20,000 ตัน

ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกจาก สปป.ลาวไปจีน จะปลูกในพื้นที่จังหวัดสะหวันนะเขต และจำปาสัก โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2016 กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่ง สปป.ลาว ประกาศว่า มีเพียงข้าวจากโรงสี IDP Rice Mill เท่านั้นที่สามารถผลิตข้าวได้ตรงกับมาตรฐานของผู้ซื้อจากจีน และแม้ว่าจะมีโรงสีหลายแห่งใน สปป.ลาว แต่พบว่าข้าวมีคุณภาพต่ำ มีเพียงบริษัท China's Xuanye (Lao) จำกัด เท่านั้นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ให้เป็นผู้ส่งออกข้าวจากสปป.ลาว ไปยังจีนได้จำนวน 8,000 ตัน

ทั้งนี้ ในฤดูฝนพื้นที่ปลูกข้าวของ สปป.ลาว คาดว่ามีประมาณกว่า 4.86 ล้านไร่ ส่วนในฤดูร้อนมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 0.787 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกข้าวในที่ราบมีประมาณ 1.412 ล้านไร่ ต้องพึ่งพาน้ำฝนในการปลูก เนื่องจากยังไม่มีระบบชลประทาน

นับตั้งแต่ ปี 2000 สปป.ลาว ส่งออกข้าวไปยังเวียดนาม ไทย จีน และประเทศอื่นๆมากกว่า 300,000 ตัน โดยในปีงบประมาณ 2015-2016 ที่ผ่านมา สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 4.12 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2016-2017 ผลิตข้าวได้ประมาณ 4.12 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2020 จะผลิตข้าวได้ถึง 5 ล้านตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

## **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority) คาดว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2017 นี้ ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 8.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.65 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน โดยในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.93 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในช่วงไตรมาสที่สอง (เมษายน-มิถุนายน) คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.71 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังได้รายงานไว้ว่า ในปี 2016 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 17.63 ล้านตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.15 ล้านตันในปี 2015 เนื่องจากมีพื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงเพราะมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายไปบางส่วน ด้านกระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) ได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2017 นี้ไว้ที่ 18.5 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกง นำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมา คือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในปี 2559 มีปริมาณ 15,677 ตัน เพิ่มขึ้น 19.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,147 ตัน ในปี 2558 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 12,637 ตัน จีนจำนวน 957 ตัน สหรัฐฯ จำนวน 805 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนธันวาคม 2559 รวม 12,000 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,500 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในปี 2557 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับ ปี 2557 (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับปี 2557 (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) เป็นต้น

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

## อินเดีย

ทางการรายงานว่า การเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง (winter/Rabi rice) ในปีการผลิต 2016/17 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ณ วันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 12.1 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับ 14.03 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่ 6 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 391,161 ตัน ลดลงประมาณ 10.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 438,399 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมามีและลดลง 5.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 414,610 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยในเดือนธันวาคม 2559 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่

ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 354,714 ตัน ลดลง 5.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 374,985 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 36,447 ตัน ลดลง 8.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,625 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558

ในช่วง 6 เดือนแรก (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 1,697,439 ตัน มูลค่า 712.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 13.42% และมูลค่าลดลง 17.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,960,582 ตัน มูลค่า 869.195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยในช่วง 6 เดือนแรก ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1,505,085 ตัน ลดลง 12.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,718,623 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 192,354 ตัน ลดลง 20.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 241,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ที่มา Oryza.com

### **อิรัก**

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ประกาศเปิดประมูลจะซื้อข้าวจากประเทศใดก็ได้ จำนวน 30,000 ตัน ในวันที่ 23 มกราคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 29 มกราคมนี้

ที่มา Oryza.com

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 410,223 ตัน ลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 419,421 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 30,817 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,412 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 379,406 ตัน ลดลงประมาณ 2.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 389,009 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,458 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 79,520 ตัน ฝรั่งเศส 71,878 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,333 ตัน โปแลนด์ 32,463 ตัน โปรตุเกส 30,947 ตัน เยอรมนี 30,023 ตัน อิตาลี 25,452 ตัน เบลเยียม 19,600 ตัน สเปน 12,432 ตัน สาธารณรัฐเชค 12,918 ตัน สวีเดน 10,885 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica



100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-17 มกราคม 2560 มีการส่งออก 83,350 ตัน เพิ่มขึ้น 1.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 81,927 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 66,460 ตัน ลดลงประมาณ 4.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,430 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 16,890 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 35.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,497 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 107 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,153 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 34,636 ตัน โปรตุเกส 11,398 ตัน สเปน 10,862 ตัน กรีซ 10,879 ตัน บัลแกเรีย 7,277 ตัน สหราชอาณาจักร 2,195 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

